

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น โดยได้จัดทำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือเทศบาลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจะนำไปสู่การปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

อนุมัติ

สมคิด ฤชา

(นายสมคิด ฤชา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕
ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา	๒๐
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี	๒๖
ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา	
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเทศบาล	๓๐
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๘๕
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๘๘
๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร	๙๑
๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๙๓
๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๑๐๔
๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๓
๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	๑๒๖
๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓๓
๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๓๓
๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘๔
ส่วนที่ ๖ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล	๑๘๘

ภาคผนวก

- (๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
- (๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
- (๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
- (๔) ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม